

## **Pabrika ng salamin na nagbebenta ng dobleng layer ng insulating glass door at supplier plate unit ng bubong**

[Double-glazed na baso](#) ay nagiging mas tanyag sa mga may-ari ng tirahan at komersyal na pag-aari, na naghahanap ng mas maraming enerhiya na mahusay na solusyon para sa mga tahanan at negosyo. Gumagamit kami ng mga de-kalidad na linya ng produksyon ng IGU upang magbigay ng mataas na kalidad na double-layer na insulating glass, na tinitiyak ang mataas na kalidad sa pinakamahusay na kalidad ng float glass ng China, ang pinakamahusay na sealant, gasket, desiccant, doble na selyo para sa bawat yunit. Ang aming mga produkto ng insulating glass ay kinabibilangan ng: nakalamina na insulating glass, Mababang-E insulating glass unit, transparent insulating glass, may kulay na salamin na nag-insulto, baso na insulating glass, at iba pa.



Ang mga yunit ng KXG IGU ay karaniwang binubuo ng dalawa o higit pang mga sheet ng baso na pinaghiwalay ng mga partiyon ng aluminyo at magkasama sa mga gilid. Angkop para sa mga gusali at bahay na nangangailangan ng epektibong kontrol sa air conditioning. Bawasan ang pagtaas o pagbaba ng init. Lumilikha ang produktong ito ng isang mas komportable na panloob na kapaligiran, iniwasan ang matinding temperatura at makabuluhang binabawasan ang mga gastos sa pag-init at air conditioning. Ginagawa ng taglamig ang pamilya na mainit-init at cool sa tag-araw. Ang mga pintuan at bintana ay mas mahusay na enerhiya at maaari ring mabawasan ang pagkalat ng ingay.

### **Katangian**

Ang pagkakabukod: pag-save ng enerhiya at paggawa ng kapaligiran.

Ang soundproofing upang mai-optimize ang karanasan sa gusali.

Napakagandang pagganap: nakikitang light transmission.

Mahusay na pagganap: sa pagproseso ng thermal. Madali sa karagdagang proseso para sa pag-uudyok: mainit na baluktot o pagkakabukod.

Matatag na mekanikal na katangian ng solidong coatings: mataas na resistensya sa hadhad at paglaban sa simula.



### **Application**

- Panlabas na paggamit ng mga window windows, [mga pintuan ng salamin](#), baso ng skylight, bubong na salamin, salamin sa dingding ng kurtina, atbp.

O panloob para sa mga dingding ng pagkahati sa salamin, mga pintuan ng sliding, window, atbp.